

TÍNH TOÀN VỆN CỦA LỜI CHÚA

Tác giả Andrew Wommack

Chương 4 của sách Mác là một trong những chương nói đến tính toàn vẹn của lời Chúa nhiều nhất, đặc biệt là về quyền năng, đặc tính và đức tin của lời Ngài. Khi đối chứng chương 4 sách Mác với Ma-thi-ơ chương 13 và Lu-ca chương 8, chúng ta có thể thấy trong một ngày, Chúa Giê-xu dạy về mười câu chuyện ngụ ngôn. Một trong những câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã dạy là câu chuyện về người gieo giống. Mác 4:26 nói rằng *“Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất; Trong câu 4:14, Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa là một hạt giống. Ở đây, không phải là Chúa đang muốn dạy chúng ta cách làm nông, nhưng Ngài muốn dùng một quy luật tự nhiên để miêu tả một lẽ thật thuộc linh. Mác 4:27 nói rằng dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thế nào. Điều này có một ý nghĩa rất quan trọng. Kinh Thánh nói rằng người gieo hạt không hiểu bằng cách nào hạt giống có thể nảy mầm và mọc lên.*

Và cũng như vậy, rất nhiều người thắc mắc rằng: “Tôi không thể hiểu được tại sao việc đọc lời Chúa lại có thể thay đổi đời sống và khiến sự sống của Chúa “đâm chồi” trong lòng tôi?” Không ai hiểu được bằng cách nào, nhưng thực tế là lời Chúa có tác động, tôi có thể không hiểu cách nào mà khi gieo một hạt thóc nhỏ tí xíu xuống đất, nó có thể lớn lên thành cây lúa và kết hạt, sản sinh ra hàng trăm hạt thóc khác. Khi chúng ta đọc và

suy ngẫm lời Chúa, lời Chúa có khả năng thay đổi nhận thức và thái độ của một con người và từ đó thay đổi cuộc đời của họ.

Mác 4:28 nói rằng *Vì đất tự sinh sản hoa màu...* Đất được Chúa tạo dựng để ươm những hạt giống và làm cho hạt giống khả phóng sự sống của nó và nó đâm chồi nảy lộc. Tấm lòng của bạn được tạo dựng để ấp ủ lời Chúa. Nếu bạn chỉ ôm quyển Kinh Thánh, mang nó theo người hay đặt nó trên bàn thì Kinh Thánh sẽ không có tác dụng gì trong đời sống của bạn. Nó không khả phóng quyền năng trong đời sống của bạn. Bạn cần phải có Lời Chúa, biến nó thành hạt giống và gieo nó vào trong tấm lòng của mình. Khi bạn làm vậy, tấm lòng của bạn sẽ tự động làm cho lời Chúa nảy mầm và mang lại bông trái. Lời Chúa sẽ tự động thay đổi cách mọi thứ hoạt động trong cuộc sống của bạn. Và câu 28 tiếp tục *“thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình”*. Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng và trưởng thành có nhiều giai đoạn. Có nhiều người đến với tôi và bày tỏ rằng họ tin Chúa là Đấng ban cho họ một điều gì đó tốt đẹp hoặc một điều gì đó tin kính nhưng họ lại chẳng chịu làm gì cả. Có nhiều người mong sau này sẽ dẫn dắt hàng vạn người đến với Chúa, nhưng nếu họ chưa bao giờ dẫn dắt một người nào đến với Chúa thì tôi dám cam đoan rằng ước mơ của họ sẽ không thể trở thành hiện thực trong một vài tuần.

Tất cả mọi việc đều có các bước của nó. Để nhận được hết các phước lành của Chúa, chúng ta phải bước qua các giai đoạn khác nhau, và đó là thông điệp của bài ẩn dụ này. Trước hết, bạn phải bắt đầu, sau đó hy vọng, sau đó đặt đức tin nơi Chúa, và sau cùng là kết quả. Không ai có thể đi từ 0 km đến 1000 km ngay lập tức được. Mặc dù điều bạn hy vọng mình có thể thực hiện là một ước mơ đáng tôn trọng, nó sẽ không đến ngay lập tức. Kinh Thánh dạy rằng Nước Đức Chúa Trời như là một hạt giống. Lời Chúa khi

được gieo vào tấm lòng sẽ nảy mầm và mọc lên: thoát đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình. Và câu 29 *Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.*” Gieo hạt có những giai đoạn, nhưng một ngày nào đó, hạt giống sẽ trưởng thành và kết quả.

Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của Giê-xu tối hôm đó. Mác 4:35 nói rằng *Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.* Chúa Giê-xu đã dạy họ cả ngày về quyền năng của Lời, làm thế nào Lời giống như hạt giống và cách nó sẽ phóng thích sự sống của Chúa vào đời sống của bạn. Chúa Giê-xu đã dạy họ điều này trong ít nhất mười câu chuyện ngụ ngôn, vì vậy ở đây, Ngài cho họ một bài kiểm tra. Chúa Giê-xu phán “Nào, đây là lời từ Chúa – chúng ta hãy qua bờ bên kia”. Ngài không nói rằng “Hãy lên thuyền, ra khơi và chết đuối.” Và sau đó Ngài xuống thuyền và ngủ. Câu chuyện tiếp tục với một cơn bão rất lớn ập xuống và chiếc thuyền bị ngập nước. Xin hãy lưu ý rằng chiếc thuyền này không phải là hạng du thuyền năm sao với nhiều tầng và phòng ngủ riêng biệt như chúng ta có ngày nay. Chiếc thuyền này là một thuyền đánh cá nhỏ, và mặc dù giữa sóng to và mưa lớn, Chúa Giê-xu vẫn bình an ngủ. Chi tiết này là vô cùng quan trọng bởi vì mặc dù Chúa Giê-xu biết đang có bão lớn nhưng Ngài vẫn không lo lắng gì. Và vì thế các môn đồ giận Chúa và hỏi “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” Họ muốn ám chỉ là “Tại sao Ngài không làm gì cả? Thay vì ngủ, hãy đứng lên và giúp gạt nước ra khỏi thuyền, hay giúp chèo thuyền hay làm bất kì cái gì! Tại sao Ngài không làm phần của Ngài!?”

Nhiều khi chúng ta nói với Chúa những điều tương tự như thế “Tại sao Chúa không làm gì cả với trường hợp của tôi?” Thực tế là Chúa đã làm tất cả. Ngài đã ban cho tất cả những gì chúng ta cần qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chúa đã ban cho chúng ta Lời của Ngài là ban cho mọi hạt giống cần thiết. Trách nhiệm của

chúng ta là lấy những hạt giống mà Ngài đã ban cho và gieo vào tấm lòng của mình. Sau đó lấy Lời của Chúa trong Kinh Thánh và suy ngẫm, tưới nước cho hạt giống của mình cho đến khi nó nảy mầm và mang lại bông trái. Nhưng như các môn đồ muốn gọi Chúa dậy và như muốn nói “Tại sao Ngài không hành động gì thế?”. Chúa Giê-xu thức dậy, quở gió và ra lệnh cho sóng và gió phải ngưng, và sau đó gió liền ngưng bật và biển lặng như tờ. Và Ngài nói hỏi họ rằng “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” Chúa không nói rằng “Xin lỗi mọi người, đúng là Thầy không nên ngủ mà nên giúp đỡ các con.” Không phải thế! Phần của Ngài là dạy cho họ Lời và ban cho họ những lời hứa, và đó là phần của họ để tiếp nhận Lời đó và tin vào những lời hứa. Chúa đã cung ứng tất cả mọi thứ thông qua Chúa Giê-xu. Ngài ban cho bạn mọi thứ cần thiết để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn dưới dạng hạt giống trong Lời. Tất cả những gì bạn phải làm là lấy hạt giống Lời Chúa và gieo chúng vào tấm lòng của mình thông qua việc đọc nó, suy ngẫm về nó, và để nó bén rễ vào bên trong bạn. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ có thể đứng lên và chiến thắng mọi cơn bão trong cuộc đời của bạn.

Tôi tin rằng điều tốt nhất của Chúa dành cho các môn đồ là áp dụng những gì Ngài đã dạy họ trong ngày hôm đó và nói, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia”. Họ có thể nói “Theo như những gì Ngài dạy chúng ta hôm nay, đây là một lời hứa. Đây là Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ bảo chúng ta hãy qua bờ bên kia, chứ không phải là hãy đi nửa đường và chết đuối”. Họ nên trông cậy vào lời hứa của Chúa, và ra lệnh cho sóng và gió phải ngưng. Và đó là điều Giê-xu hỏi họ “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” Nếu như bạn nói rằng tôi tin vào lời Chúa nói thì hãy đứng lên và hành động!

Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:19. Nếu chúng ta không gieo lời của Chúa vào tấm lòng, điều gì sẽ xảy ra?

Ma-thi-ơ 13:19 *Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường.*

2. Hãy đọc Giô-suê 1:8. Khi nào thì chúng ta nên suy ngẫm lời Chúa?

Giô-suê 1:8 *Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.*

3. Hãy đọc Giăng 6:63. Theo câu Kinh Thánh này, lời Chúa là gì?

Giăng 6:63 *Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống.*

4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:4. Con người không chỉ sống nhờ thức ăn mà còn nhờ điều gì?

Ma-thi-ơ 4:4 *Đức Chúa Giê-xu đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:17. Lời Đức Chúa Trời là loại vũ khí gì?

Ê-phê-sô 6:17 *Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của*

Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

6. Liệu một chiếc gương có thể làm hại kẻ thù hay không?
7. Hãy đọc Rô-ma 8:6 Khi chúng ta chú tâm vào lời Chúa, chúng ta sẽ thừa hưởng được gì?

Rô-ma 6:8 *Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.*

8. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 3:18. Khi chúng ta chú tâm vào một cái gì, lòng của chúng ta sẽ chứa đầy điều đó. Vậy chúng ta nên chú tâm vào điều gì?

2 Cô-rinh-tô 3:18 *Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, Tđược biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh.*